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รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ 5/2560 
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4อาคารส านักงานอธิการบดี 
 

**************************************************** 
 

ผู้มาประชุม 
 

  1.  นายประกอบ   ชาติภุกต์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  นายสมชาย   เหลืองสด  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  นางสาวพรกนก  ศรีงาม   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
5.  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 6.  นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน  หัวหน้ากลุ่มวิจัยปฏิบัติการ 
 7. นางสาวชนิดา   ประจักษ์จิตร  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
 8. นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง   นักวิจัยปฏิบัติการ 

9. นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร  นักวิจัยปฏิบัติการ 
10.นางสาววิสุตา   วรรณห้วย  นักวิจัยปฏิบัติการ 
11. นางสาววัชราภรณ ์  ชัยวรรณ  นักวิจัยปฏิบัติการ 
12. นายณัฏฐภัค   ฉิมทกานนท์  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
13. นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
14.นางสาวฐิติมา   รัตโนภาส  เจ้าหน้าที่วิจัย 
15. นางสาวหญิง   มัทนัง   เจ้าหน้าที่วิจัย 
16. นางสาวเรณู   วงค์ลังกา  เจ้าหน้าที่วิจัย 
17. นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
18.นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วค า   นักวิชาการศึกษา 
19. นางสาวอารีย์  ศรีนคร   นักวิชาการศึกษา 
20. นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
21. นางสาววัลลภา  ฟักประไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
22.นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
23. นางสาวพัชรา  หนูเรืองงาม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

    

ประชมุเวลา  13.30 น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
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1.1.1  นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ประธาน กล่าวนโยบายที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นพันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามที่ได้น าเสนอไว้ดังนี้ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

   1.1.2  วิธีการด าเนินงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ประธาน กล่าว การด าเนินงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเข้มแข็งดีมาโดยตลอด ต่อไปจะมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยหลักธรรมาภิบาล หรือการได้เข้าร่วมอบรม
บริหารความเสี่ยง ซึ่งท าให้พบว่าในการท างานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความเสี่ยงและยังขาดหลักธรรมาภิบาบาล
บางข้อและต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้มีความโปร่งใส คือ ถ้ามีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ทั้งของกลุ่มวิจัยและกลุ่มบริการวิชาการ การด าเนินการต่าง ๆ ให้ท าไปตามแบบเดิม เพียงแต่ในเรื่องของ
การจัดซื้อจัดจ้าง ในเรื่องของการเบิกจ่าย จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยบุคคล 3 คน โดยมี
หน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มบริการวิชาการจะเปิดอบรมบริการวิชาการโดยกลุ่ม
บริการวิชาการเขียนโครงการ มีค่าวิทยากรกลุ่มบริการท าเรื่องเบิกจ่ายตามปกติ ในการอบรมจะมีอาหารเบรก
อาหารกลางวัน โดยกลุ่มบริการวิชาการต้องแจ้งจ านวนผู้เข้าอบรมพร้อมรายชื่อมายังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานและคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ด าเนินการในการจัดหาอาหารเบรกและอาหารกลางวันมาให้ 
ส่วนรายการอ่ืน เช่น การถ่ายเอกสาร การแจกกระเป๋า ต้องแจ้งมาที่คณะกรรมการ เพ่ือจัดหาของตามรายการ
ดังกล่าว และคณะกรรมการจะน าบิลใบเสร็จมาให้ผู้จัดโครงการเพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายตามบิลใบเสร็จ ถ้าเงินที่ยืมจาก
กองคลังมาใช้ในโครงการมีการเหลือไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่ต้องน าเงินดังกล่าวคืนกองคลังให้หมด  และการเคลียร์
ค่าใช้จ่ายคืนกองคลัง ต้องให้ผู้อ านวยการพิจารณาทุกครั้ง ถ้าผู้อ านวยการไม่อยู่ซึ่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
จะมีการเขียนไว้บนกระดานว่าผู้อ านวยการมีไปที่ไหนอย่างไรไว้ให้ตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นในการเคลียร์
ค่าใช้จ่ายจะต้องน ามาให้ผู้อ านวยการพิจารณาก่อนวันสุดท้ายในการก าหนดเคลียร์ค่าใช้จ่าย ถ้ามีการน ามาเคลียร์
ค่าใช้จ่ายในวันสุดท้ายของการเคลียร์ค่าใช้จ่ายจะไม่พิจารณาให้และขอสั่งไม่ให้รองผู้อ านวยการพิจารณาด้วย
เช่นกัน เรื่องของการท างานตามภาระงานซึ่งจะมีการพิจารณาความดีความชอบนอกจากการท างานตามภาระงาน
แต่ยังพิจารณาในเรื่องของความร่วมมือในการท างาน เช่น ถ้าผู้อ านวยการขอความร่วมมือแล้วได้รับความร่วมมือ
และได้รับความช่วยเหลือในทันที ข้อมูลได้ครบอย่างเต็มที่ ขอให้รับทราบทุกคน และมอบงานบริหารทั่วไปจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
1.2.1  กรอบอัตราก าลังของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 (ใหม่) ตารางกรอบอัตราก าลังนี้ได้ด าเนินการจัดท าเพ่ือรองรับรอการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนีก้รอบอัตราก าลังดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและกองบริหารงานบุคคลจะ
เรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อจัดสรรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
     นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่านเปิดระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกวัน ตามนโยบายมหาวิทยาลัย    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



7 

 

 

1.2.3  ผลการปฏิบัติตามมติการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

   
วาระ/มต ิ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

เรื่องพิจารณา 
4.1 กลไกการด าเนินงานตรวจสอบงานวิจัยและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบผลการด า เนินงานวิจัยที่ ได้ รับ
งบประมาณประจ าปี 2562 
ที่มา : รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวในการอบรม 
ENDNOTE ว่ามีงานวิจัยมีปัญหาเรื่องค้างส่งงาน การล่าช้า และ
การขอคืนงบประมาณ ท้ังนี้ สวพ.จะมีกลไกในการเร่งรัดติดตาม
อย่างไร ให้ได้ผลของการท างานวิจัยตามก าหนดเวลาและรอง
อธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอแนะว่าควรให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบผลการด า เนินงานวิจัยที่ ได้ รับ
งบประมาณเพื่อลงไปตรวจตามไตรมาส ขอความคิดเห็นจากที่
ประชุมว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวหรือไม่ และถ้า
มีการแต่งตั้งกรรมการจะมีใครบ้าง และฝ่ายไหนบ้าง เพื่อให้
ด าเนินการตรวจสอบติดตามการท างานวิจัย 

มติ : มอบรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย เพื่อด าเนินการเรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและมอบนางสาวพัชรนันท์ยังว
รวิเชียร ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบ NRMS เพื่อเตรียมตัวเป็น
วิทยากร 

 
นางสาวพัชรนันท์ยังวรวิเชียร  นางสาววิสุตา  
วรรณห้วย และนายณัฏภัค  ฉิมทกานนท์ เข้ารับ
การอบรมระบบ NRMS กับ วช. เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2560 

 
กลุ่มวิจัย 

4.2 การควบคุมเอกสารและข้อมูลของ สวพ. 

ที่มา : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของ สวพ. โดยในแต่บุคคล
ควรมีการควบคุมเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่เป็นงานของตัวเอง 
โดยไม่ให้น าออกสู่ภายนอก ถ้ามีนักวิจัย อาจารย์จากคณะใดก็
ตามหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดก็ตาม ถ้าจะขอข้อมูล
เพื่อถ่ายเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ควรจะต้องมีระบบกลไกใน
การขอข้อมูล จะมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ปัจจุบันยังไม่มีปัญหา แต่ในอนาคตไม่แน่อาจเกิดปัญหา
ขึ้น เพราะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น 
บางหน่วยงานเกิดปัญหาภายในเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารจน
เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก เพราะไม่มีระบบในการควบคุมเอกสาร 
ข้อมูลถูกส่งถ่ายออกภายนอกไปอย่างง่ายดาย และข้อมูล
ดังกล่าวถูกน าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและน าไปใช้ในการหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของหน่วยงานนั้น
และเกิดปัญหาจนถึงทุกวันนี้ไม่จบสิ้นมีการฟ้องร้องเรื่องราว
มากมาย และไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นใน สวพ. 
เพราะเป็นหน่วยงานกลางท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ 

มติ : มอบบุคลากรทุกคนปฏิบัติเรื่องการควบคุมเอกสารทาง
ราชการ 

- ให้มีการดูแลปฏิบัติเรื่องการควบคุมเอกสาร
ทางราชการอย่างเคร่งครัด 
- หากมีหน่วยงานอื่นมาขอข้อมูลต้องให้ท า
หนังสือเข้ามาขอทุกครั้ง 
 

 

บุคลากรทุกคน 
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วาระ/มต ิ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

4.3 การปรับเปลีย่นโครงสร้างกลุม่วิจัย 

ที่มา : โครงสร้างของกลุ่มวิจัยส่วนงานเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีภาระงานเยอะมากในต าแหน่งหัวหน้างาน มีงานย่อย
ได้แก่งานทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต้องการให้งานทรัพย์สินทาง
ปัญญาชัดเจนขึ้นและจะส่งผลให้หัวหน้างานเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีภาระงานจะสูงขึ้นมาก จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้ภาระงานของหัวหน้าแต่ละงานเท่า
เทียมกัน ทั้งนี้เนื้องานทรัพย์สินทางปัญญามีความแตกต่างจาก
งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิง เพราะทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระบวนการจัดการต่าง ๆ 
และเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินด้วย ดังนั้นจะดึงงานทรัพย์สินทาง
ปัญญามาเป็นอีกหนึ่งงาน จึงท าให้กลุ่มวิจัยจะมีงานทั้งหมด 4 
งาน ได้แก่ 1.งานประสานงานวิจัย 2.งานเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 3.งานพัฒนานักวิจัย และงานที่ 4 งานจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

มติ : มอบงานบุคลากรด าเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภาระงานที่
จะใช้ในปีงบประมาณต่อไป 

งานบุ ค ล ากร ไ ด้ ด า เนิ นก า ร จั ดท า ก รอบ
อัตราก าลังส่งกองบริหารงานบุคคลแล้ว ขณะนี้
รอกองบริหารงานบุคคลแจ้งกรอบอัตราก าลังที่
ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

งานบริหารทั่วไป 

4.4 การจัดท าแผนด าเนินงานของกลุ่ม/งาน 

ที่มา : การตรวจประกันคุณภาพ SAR สวพ. อยากให้ทุกกลุ่ม/
งาน ได้มีการจัดท าแผนด าเนินงานของกลุ่ม/งาน เพื่อใช้ในการ
วางแผนงาน และให้มีการก ากับติดตามผ่านตามล าดับขั้น ผ่าน
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และรองผู้อ านวยการแต่ละฝ่าย 

มติ : มอบหัวหน้ากลุ่ม/งาน ด าเนินการ 

ให้มีการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 
เพื่อรองรับการตรวจ SAR ในปีการศึกษา 2560 

หัวหน้ากลุ่ม/งาน  

4.5 กิจกรรม 5 ส. 

ที่มา : ต้องมีการจัดระเบียบเพื่อให้การด าเนินงานสะดวกขึ้น 
ทั้งนี้เลยเสนอให้มีการท ากิจกรรม 5 ส โดยการเข้าใจก่อนว่ า
กิจกรรม 5 ส คืออะไร กิจกรรม 5 ส. จะพูดถึงการปรับ
พฤติกรรมแบบง่ายๆ ในการจัดการข้าวของเครื่องใช้ในการ
ท างานของพนักงานแต่ละคน 

มติ :  มอบบุคลากร สวพ. ทุกคนด าเนินการ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บุคลากรทุกคน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่4/2560เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 แผนงบประมาณรายจ่ายกลุ่มบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายสมชาย  เหลืองสด กล่าว ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ผลผลิตโครงการให้บริการวิชาการ ได้ด าเนินการจัดท าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ประธาน  กล่าว ในโครงการทั้ง 4 โครงการ มีเป้าประสงค์แต่ยังไม่ครบอันที่จริง
เป้าประสงค์ของบริการวิชาการทั้งหมดควรจะต้องมีแต่ละโครงการ และต้องครบเป้าประสงค์ทุกตัวซึ่งสังเกตได้ว่า
เป้าประสงค์ที่ 3.3 ของบริการวิชาการไม่มีใน 4 โครงการดังกล่าว ขอให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการไป
พิจารณาว่าแต่ละโครงการอาจจะสามารถตอบเป้าประสงค์ไดม้ากกว่าหนึ่งตัว และต้องตอบ KPI ให้ครบทุกตัว 

นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน ชี้แจง จะมีโครงการที่ 5 จะเป็นโครงการบูรณาการการมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ทั้ง 9 คณะส่งโครงการมาและ
ด าเนินการของบประมาณในนามของ สวพ. โครงการนี้จะตอบเป้าประสงค์ที่ 3.3 KPI ที่ 3.3.1และ 3.3.2 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงานงบประมาณด าเนินการน าเสนอต่อกองนโยบายและแผน 

4.2 การด าเนินงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 
  นางสาววัลลภา  ฟักประไพ กล่าว สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้กับศูนย์การจัดการความรู้ และจากการตรวจประกันคุณภาพของ สวพ. เกณฑ์ของการจัดการความรู้
ซึ่งในการตรวจประเมินเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ของ สวพ. ไม่มีแต่คณะกรรมการให้คะแนนเพราะมีการ
ด าเนินการแต่ไม่ครบส่วนที่จะท าให้ เกินชุมชนนักปฏิบัติ (COP)ได้ แต่ได้มีการปรึกษากับ ผู้อ านวยการ และ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ เพ่ือขอให้แต่ละกลุ่ม/งาน ได้มีการด าเนินการชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ขึ้น โดยมีการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

  
 
 

  นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว อยากสอบถามว่าจะด าเนินการชุมชนนักปฏิบัติ 
(COP) ในเรื่องใด เพราะจากการตรวจประกันคุณภาพของ สวพ.ที่ผ่านมางานด้านการจัดการความรู้ยังไม่ครบ
กระบวนการ จึงขอความร่วมมือการจัดท างานด้านการจัดการความรู้ให้ครบเพ่ือไว้ส าหรับตอบประกันคุณภาพของ สวพ.ใน
ปีถัดไป และยังจะใช้ เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อขอต าแหน่งที่สูงขึ้นหรือจะท าในเรื่องอะไรขอให้สรุปในที่ประชุมนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดท าชุมชนนักปฏิบัติ (COP)  เรื่อง การเขียนผลงานเพ่ือขอต าแหน่งที่สูงขึ้น และ
มอบงานการจัดการความรู้ด าเนินการ 
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   4.3 การจัดสรรคอมพิวเตอร์จ านวน 10 เครื่อง 
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สวพ. เสนอขอ
งบประมาณเงินรายได้ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 21 เครื่อง และได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์จ านวน 
10 เครื่อง และขอให้พิจารณาจัดสรรให้แก่ งาน/กลุ่ม  
 ประธาน กล่าว จะขอส าหรับใช้เองจ านวน 1 เครื่อง และจะขอเพ่ิมอีกจ านวน               
1 เครื่อง เพ่ือไว้ส าหรับรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ในอนาคตผู้อ านวยการจะไม่อยู่ประจ าหน่วยงาน แต่จะมีการ
ด าเนินงานให้ไปได้อย่างราบรื่นโดยผ่านช่องทางหลากหลาย เพราะผู้อ านวยการมีหน้าที่ต้องไปด าเนินการจัดหา
แหล่งทุนจากภายนอกมากยิ่งขึ้น 
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม เสนอการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ งานบริหารทั่วไป
จ านวน 2 เครื่อง กลุ่มวิจัย จ านวน 4 เครื่อง และกลุ่มบริการวิชาการ จ านวน 2 เครื่อง โดยได้สอบถามในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณางบเงินรายได้ว่า ถ้าในระหว่างปีงบประมาณมีคอมพิวเตอร์เก่าเสียไม่สามารถที่ส่งซ่อมได้ 
จะสามารถขอซื้อได้หรือไม่ ได้รับค าตอบว่าสามารถขอซื้อได้ ส่วนงานบริหารทั่วไป จ านวน 2 เครื่อง โดย 1 เครื่อง
จะขอให้งานสารบรรณเพราะเนื่องจากหนังสือในการด าเนินงานมากและเครื่องมักจะเกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้ง และ
อีก 1 เครื่องให้งานบุคลากร (นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์) เพราะในงานดังกล่าวต้องเก็บข้อมูลมากเช่นกัน ส่วน
กลุ่มวิจัยและกลุ่มบริการวิชาการขอให้พิจารณากันในกลุ่มว่าจะให้กับใครบ้าง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จัดสรรคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ให้กับ ผู้อ านวยการ จ านวน 2 เครื่อง งานบริหารทั่วไป 
 จ านวน 2 เครื่อง กลุ่มวิจัย จ านวน 4 เครื่อง  และกลุ่มบริการวิชาการ จ านวน 2 เครื่อง  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 ความก้าวหน้าของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  นางสาวพรกนก  ศรีงาม กล่าว ความคืบหน้าการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย สาขา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนในหลายส่วน ดังนี้ 1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบปกวารสารให้มี
ความทันสมัยด้านหน้าจะมีรูปแบบสีขาวนวล ส่วนด้านหลังจะรูปแบบด้านดิจิตอล ซึ่งออกแบบโดย นางสาวหญิง  
มัทนัง 2. ขั้นตอนการส่งบทความเพ่ือก าหนดระยะเวลาในการส่งให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3. ได้มีการจัดประชุมกอง
บรรณาธิการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้การประชุมกองบรรณาธิการ
ให้ค าปรึกษาเพ่ือให้วารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ใน 3 ปี และ
จะขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการกองบรรณาธิการภายในช่วยจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาเป็น Pree 
review รองรับบทความที่จะเข้ามาตีพิมพ์เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้บทความต้องตรงกับความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ยังขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการกองบรรณาธิการภายในให้ช่วยประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการและวิจัย 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ประธาน กล่าว สอบถามเรื่องข้ันตอนการส่งบทความมีความแตกต่างจากวารสารวิชาการ
และวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสามารถใช้รูปแบบเดียวกันได้หรือไม่อย่างไร 
 นางสาวพรกนก  ศรีงาม ชี้แจง ขั้นตอนการส่งบทความของวารสารวิชาการและวิจัย สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้เข้าไปดู ส่วนกระบวนการของวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้น าขั้นตอนเดิมไปปรับระยะเวลาใกล้เคียงกันคือจ านวน 3 เดือน โดยมีการก าหนดจ านวนวันลงในแต่ละ
ขั้นตอน 
 ประธาน กล่าว ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอให้ติดตามว่าการท างาน
จริงเป็นไปอย่างที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ และขอให้ผู้ที่ดูแลวารสารวิชาการและวิจัยทั้ง 2 สาขาจ าเป็นต้องเหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือไม่ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มวิจัย 
นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน กล่าว วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี บทความลงตีพิมพ์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย บทความวิจัย 31 บทความ 
และบทความวิชาการ 1 บทความ รวมจ านวนทั้งหมด 32 บทความ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร        
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความลงตีพิมพ์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 
บทความวิจัย 10 บทความ และบทความวิชาการ 5 บทความ รวมจ านวนทั้งหมด 15 บทความ  

นางสาวพรกนก  ศรีงาม กล่าว ได้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมครั้งที่ 2 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัย ซึ่งจัดขึ้น ณ 
อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เขตบางรัก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 -24 
กันยายน 2560 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งให้เกิดการขยายผล และน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อม
ใช้ที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิง
พาณิชย์ ชุมชนและสังคม 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 สรุปผลด าเนินงานรอบ 12 เดือนกลุ่มบริการวิชาการ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.4 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 สวพ. (ทั้งงบรายจ่ายและเงินรายได้) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.5 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ กล่าว ก าหนดให้บุคลากรส่งแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน แบบ
ข้อตกลงแบบที่ 1 (ใหม่) และแบบข้อตกลงแบบที่ 2 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่งานบุคลากร โดยมีแบบ
ข้อตกลงแบบที่ 1 (ใหม่) ดังนี้ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.6 การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ กล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศรับสมัคร

บุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2560 และในประกาศดังกล่าวมีการรับสมัครต าแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ 
ของ สวพ. จ านวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานในกลุ่มวิจัย งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี และมี 1 ต าแหน่งจะ
ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมอยู่ด้วย 

ประธาน กล่าว ขอให้ส่งประชาสัมพันธ์ไปที่เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาอีกช่องทางหนึ่ง 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

5.7 การคัดเลือกข้าราชการฯ ดีเด่น และการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2560 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

5.8  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอแนะ ควรมีงบประมาณเพ่ือ
จ้างผู้เขียนวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมคมศาสตร์ เห็นควรด าเนินการโดยการพัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเขียนบทความ การจดสิทธิบัตรไม่ควรใช้วิธีการจ้างคนอื่นจด แต่ควรมีการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สามารถด าเนินการยื่นจดสิทธิบัตรได้เอง ควรมีการประสานงานกับคณะ
ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึน้ เพราะจะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน   ต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้วย ควรมีการติดตาม
การด าเนินงานหลังจากนักวิจัยได้รับทุนวิจัย ว่าท าเสร็จกี่เรื่อง น าไปพัฒนาชุมชนได้กี่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจได้
เท่าไหร่ จ านวนพ้ืนที่/จ านวนคนที่ได้รับการพัฒนาจากงานวิจัยเท่าไหร่ และมีการก าหนดเป็นตัวชี้วัด 

 นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ควรตั้งเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม มีการก าหนดว่า Imput ควรเป็นเท่าไหร่ Output ควรเป็นเท่าไหร่  และควรมี 
การค านึกถึงเรื่อง Economies of Scale 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.9  รายงานผลการเข้าชี้แจงงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
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คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องเป้หมายของ
ข้อเสนอการวิจัยก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ควรระบุด้วยว่า 
ท างานวิจัยนี้แล้ว สังคมจะได้รับอะไร เท่าไหร่ 
 นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
 - ควรมีการผลักดันให้น าผู้ประกอบการมาท างานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  

 - ควรมีการผลักดันให้ท างานวิจัยในเป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.10  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.11  รายงานผลค่า Thai-Journal Impact Factors ประจ าปี 2559 วารสารด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.12  รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.13  รายงานผลการด าเนินโครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.14  รายงานผลการด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปี 2560 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.15  รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.16  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560) 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

5.17  รายงานผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่าง เดือนมิถุนายน – เดือน
สิงหาคม 2560 

ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2560 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ird.rmutp.ac.th 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1  กิจกรรมออมเงินเพ่ือการลงทุน 
 นายสมชาย  เหลืองสด กล่าว ขออาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออมเงินเพ่ือการลงทุน โดยจะ
มีกระปุกออมสินจ านวน 9 กระปุก และขอให้หยอดกระปุกวันละ 20 บาท ครบเดือนก็น าเงินไปลงทุนโดยไปเปิด
บัญชีลงทุนในกองทุนของธนาคารกรุงเทพ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ นางสาวชนิดดา  ประจักษ์จิตร  
นางสาวหญิง  มัทนัง  นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วค า  นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์  
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง  นางสาวพัชรา  หนูเรืองงาม นางสาวฐิติมา  รัตโนภาส 
และนางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 

นางสาววัลลภา  ฟักประไพ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


